

## S – เล็กๆ แต่ดูดี(...?) อีกสักตัว

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

มาขอค้นเวลาอีกสักตัวนะครับ จริงๆ ก็มองหุ้นใหญ่ๆ ไว้หลายตัว ที่จะเอามาเข้าบาตดาเซียน หรือ ตัวที่เล่นแปลกๆ น่าสนใจ อย่าง RS ก็ว่าจะเอามาเซียนให้ดูกันอยู่แหละนะ... ก็ไหนๆ ก็เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่า รอขาขึ้นในคลื่น 5 ให้เน้นไปเก็บที่หุ้นใหญ่ๆ กันก่อน ซึ่งก็คงเก็บกันไปหรือไม่กี่เก็บมาจนขายกันไปในวันวานแล้วกระมัง ก็ไม่รู้จะวางจะขายหมูหรือไม่หรือ เพราะถ้าจะเอาเป้าของตลาด หรือ SET Index ในรอบนี้กันจริงๆ ก็คงกล่าวเข้าไปข้ามจนบางท่านอาจจะเบื่อๆ ไปเลยก็ได้... และสำหรับหุ้น S ที่जूหัวมาในวันนี้ บางท่านอาจจะสงสัยว่า มีวงเล็บด้วยเครื่องหมายคำถาม จะหมายถึงอะไร ดูดีแล้วมีเครื่องหมายคำถามอีก... จะแปลง่ายๆ ว่า “อะไรที่ดูดี” มากกว่านะครับ ซึ่งอย่างแรก ในคอลัมน์นี้ก็ต้องมีเทคนิคดีไว้ก่อนอยู่แล้ว แต่วันนี้ บางท่านอาจจะมองมานานว่า เป็นหุ้นเก็งกำไร หรือหุ้นหมูนๆ(...) อะไรทำนองนั้นหรือเปล่า เครื่องหมาย “?” จึงหมายความว่า ให้ท่านลองไปดูพื้นฐานหน่อยก็ดีนะครับ อาจจะไม่ธรรมดาเอาเลยก็ได้ (นี่ถ้าไม่เขียน แล้วจะรู้ไหมว่าหมายถึงอะไร)... ส่วนสัญญาณเทคนิคของ S อาจจะไม่ใช่สำหรับท่านที่รู้เทคนิคอยู่แล้วแหละ แต่ถ้าจะถามว่า ทำไมเอาง่ายๆ จังในเรื่องเทคนิค เคยบอกแล้วเหมือนกัน คิดมาก คิดยาก บางครั้ง เราเองนั่นแหละ จะปวดหัว และอาจจะลั้งเล จนเล่นยากไปเองเสียก็ได้ “ใช้เครื่องมือยากๆ” ก็ได้นะครับ ผลออกมามันก็ใช้ได้เหมือนกัน ต่างกันตรงที่ ใครจะขายหรือซื้อได้ราคาดีกว่ากันเท่านั้น... ส่วนเรื่องตลาด หรือ SET Index ถ้าววันนี้พักๆ บ้าง ก็ดูหุ้นเล็กๆ นี่แหละ

### ดูตามเกม...

ไม่ลุดท้ายราคาปิดนี้สิ เกือบๆ 5 ล้านหุ้น เลยนะนั่นที่รับไป ก็เรียกว่า อาจจะไม่ธรรมดาเหมือนกัน อาจจะกระชากขึ้นเลย หรือพักๆ แล้วลักโกขึ้นตอนเราผลอกก็ได้นะ ตามดูดีๆ

แนวรับ : ... 3.52-3.44 **ซื้อได้ไม่ควรเห็นต่ำกว่า 3.40**

เป้าหมาย : ... เล่นรอบเก็งกำไร มองไว้ก่อนที่ 4.00-4.10

Price Chart...(S)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น S... ว่ากันที่รูปแบบราคา หรือที่เรียกว่า Price Pattern กันก่อนเลย... บางท่านอาจจะสงสัยนะว่า เหนือเมฆเล่นรูปแบบ Pattern นี้ หรือ วาดออกมาเป็นภาพนี้ ถูกต้องไหม... จริงๆ มันก็ผสมศิลป์ หรือ อาร์ท เข้าไปหน่อยนะครับ แล้ววันหน้า จะมากล่าวให้ฟังว่าดูอะไรถึงได้วาดออกมาแบบนี้ แต่ถ้าจะวาดแบบอื่นก็จะได้ความหมายเดียวกันกระมัง คือ ขึ้น และการพักตัวที่ผ่านมานั้น ก็ไม่หลุด MA ระยะสั้นอีกต่างหาก และเหมือนจะวิ่งหนีเส้น MA ก็คือเป็นรอบต่อไป นั่นเอง เป้าหมายที่ให้ไว้ข้างต้น มาจาก รูปแบบของ Pattern นะ ที่นี้ มีข้อสังเกตว่า ตั้งแต่ราคา 2.8 ขึ้นมานั้น Volume เริ่มเข้ามามาก จนถึง 3.5 ก็ว่าได้... (ตีความหมายดูนะ)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำแก่การลงทุนหรือการขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน